

CẢM XÚC “NGÀY TRỞ VỀ”

(Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Khoa Thư viện - Thông tin

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội)

ThS. Nguyễn Ngọc Nguyên

Phó Giám đốc

Thư viện Thành phố Hà Nội

Mạng lưới thư viện công cộng Thủ đô, với thư viện trung tâm là Thư viện Hà Nội, 50 năm qua đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển và đổi mới của Thủ đô. Hệ thống thư viện công cộng đã phát huy được vai trò của mình trong xã hội và thực sự trở thành những địa chỉ văn hoá, giáo dục không thể thiếu được của người dân Thủ đô. Để đạt được điều đó, yếu tố quan trọng hàng đầu đó là nhờ có đội ngũ cán bộ thư viện có năng lực và tâm huyết với sự nghiệp thư viện, với bạn, với Thủ đô. Và có thể khẳng định rằng các thế hệ cán bộ thư viện thủ đô, đặc biệt, những lớp cán bộ trước đây là những người được đào tạo và trưởng thành từ **cái nôi** “Khoa Thư viện” nay là Khoa “Thư viện Thông tin” của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội. Những năm gần đây, những cán bộ mới được đào tạo từ nhiều trường khác, nhưng những dấu ấn, truyền thống của các cán bộ được đào tạo từ Khoa TV-TT Trường Đại học Văn hoá Hà Nội vẫn còn đậm nét và ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của sự nghiệp Thư viện Thủ đô.

Những lớp cán bộ trước đây của TVHN như Cô Nguyễn Thị Hiếu, Cô Nguyễn Mỹ Nga, – Phó Giám đốc TVHN, Chú Nguyễn Trọng Tuy, Chú Tạ Đình Đô thực sự là lớp cán bộ đầy tâm huyết với nghề, các cô các chị không chỉ là cán bộ chuyên môn giỏi, người lãnh đạo có tâm mà họ còn thực sự là những người thầy, người cô cho các lớp cán bộ sau này. Tiếp nối thế hệ các cô các chú là Chị Phạm Thị Kim, Chị Nguyễn Thị Ngâm, Chị Cẩm – Thư viện Đan Phượng, chị Dinh – Thư viện Ba Vì, Chị Phương – Thư viện Sơn Tây... đều là những người đã gắn bó với nghề, với sự nghiệp thủ đô hơn 30 năm. Họ thực sự đã đóng góp rất nhiều công sức cho sự phát triển của sự nghiệp Thủ đô, Và điều đặc biệt, họ có một điểm chung đó là đều học tập và trưởng thành từ “Khoa Thư viện” Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

Thế hệ sau này, cũng rất nhiều học sinh của Khoa, của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội trưởng thành, thành đạt, giữ những vị trí chủ chốt trong các cơ quan trung tâm TT-TV, và họ thực sự đang nỗ lực hết sức mình để phát triển, đổi mới, chuẩn hoá hoạt động thư viện của Việt Nam để các Thư viện và Trung tâm Thông tin thực sự trở thành trung tâm văn hoá, giáo dục, thông tin hiện đại: đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai – Vụ trưởng Vụ Thư viện, đ/c Vũ Dương Thuý Ngà – Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, đ/c Phan thị Kim Dung – Giám đốc Thư viện Quốc Gia Việt Nam... Ban Giám đốc Thư viện Hà Nội, đội ngũ các trưởng phòng chuyên môn của Thư viện Hà Nội đều là những cán bộ trưởng thành từ ngôi nhà chung “Khoa TV-TT” – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Chúng tôi học được ở nhà trường, từ thầy cô kiến thức chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với các thế hệ đi sau. Đi theo suốt cuộc đời của mình không chỉ là kiến thức, sự say nghề mà còn có hình ảnh các thầy các cô, như người anh, người chị, truyền kiến thức, truyền “lửa” cho học sinh, hiểu hoàn cảnh của mỗi học sinh, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sống của mình cho học sinh. Trong mỗi chúng tôi vẫn giữ lại những hình ảnh của các thầy cô, để mỗi lần gặp lại nhau, chúng tôi lại chia sẻ với nhau nỗi nhớ, kỷ niệm thời đi học: những tác phẩm văn học phương Tây của Thầy Vĩnh – thầy giúp chúng tôi hiểu và yêu thích văn học. Hình ảnh Thầy Cần, ngày đó thầy mới đi nước ngoài về, đầy nhiệt huyết, truyền đạt kiến thức cho học sinh, và thầy rất hay hát những bài hát của Nga cho học sinh nghe. Những bài giảng về Thư viện học của Thầy Phan Văn, với quan điểm của Lê nin, của Đảng về thư viện vẫn mãi là những kim chỉ nam, định hướng cho mỗi học sinh trong sự nghiệp của mình sau này; Xây dựng Vốn tài liệu của thầy Rính, với quan điểm “sách quý hơn vàng bạc”; Công tác địa chí vừa mang tính nghiệp vụ thư viện, vừa mang tính nghiên cứu khoa học của thầy Quang; hay những bài giảng sôi động, nhiệt huyết được trình bày mạch lạc, khoa học của cô Lan Thanh, cô Yến Vân, Những hình ảnh cần mẫn, nhiệt huyết của các thầy, các cô như thầy Diệp, cô Nga, cô Nhân, cô Hồng, cô Chi,... trong những giờ giảng là những hình ảnh đi theo các lớp học sinh trong suốt những năm tháng công tác của mình. Còn rất nhiều các thầy cô khác với những môn học cơ bản, chuyên môn đã tạo dựng cho chúng tôi một nền tảng kiến thức cơ bản, lý luận khoa học và kỹ năng nghề nghiệp căn bản để làm hành trang bước vào đời. Mỗi giờ giảng của các thầy cô là những viên gạch xây nên sự nghiệp cho mỗi học trò của mình nói riêng, cho sự nghiệp thư viện nói chung.

Tiếp nối các thầy cô, là một thế hệ mới giảng viên mới, được đào tạo tại trường, hay nước ngoài, khi về công tác tại khoa các thầy cô lại tiếp nối truyền thống của thế hệ trước, cùng với kiến thức khoa học hiện đại tiếp tục đặt những “viên gạch” mới cùng với các đồng nghiệp của mình ở các trường đưa sự nghiệp Thư viện Việt Nam lên một tầm cao mới.

Chúng tôi, những cựu sinh viên của trường, với cương vị công tác của mình, sẽ cố gắng hết sức mình để cùng với các thầy cô của Khoa Thư viện - Thông tin tiếp tục sự nghiệp “trồng người” trong lĩnh vực thông tin thư viện. Cụ thể, tạo cho các em sinh viên một môi trường thực hành nghề tốt nhất, để các em kết hợp lý luận với thực tiễn, khi ra trường các em sẽ trở thành những cán bộ TV-TT giỏi. Chúng tôi làm việc đó vì trách nhiệm với nghề, và đó cũng là cách chúng tôi bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn với các thầy cô, những người đã truyền cho chúng tôi tri thức, ý thức trách nhiệm và lòng yêu nghề.